

เลขาอย.สั่งติดฉลาก'จีเอ็มโอ' 'ไปโอไทย'9ธ.ค.บุกทำเนียบ

ไปโอไทยยัน 9 ธ.ค.ตบเท้าร้องนายกฯ ค้าน กม.จีเอ็มโอ รวม.สธ.เผยออกมาเพื่อปกป้องคนไทย เลขาธิการ อย.ยันคุมเข้มติดฉลาก ประเมินความปลอดภัยอาหารจากพืชและสัตว์จีเอ็มโอก่อนขึ้นทะเบียน (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

จีเอ็มโอ

หลังจากเกิดความขัดแย้งทางความคิด กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยเฉพาะกรณีข้อโต้แย้งของทางฝั่งนักวิทยาศาสตร์อย่างนายเจษฎา เตนดวงบริพันธ์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เถียงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กกลุ่มเอ็นจีโอต่อต้านการดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ แม้กระทั่งชมรมแพทย์ชนบทยังออกมาแสดงจุดยืนไม่เอาร่างกฎหมายนี้ เพราะมองว่าเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ หน้าที่ยังกล่าวโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่แสดงจุดยืน ล่าสุดมูลนิธิชีววิถี หรือไปโอไทย เตรียมเดินขบวนด้านกฎหมายนี้ที่ทำเนียบอีก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีภาคส่วนต่างๆ ออกมาคัดค้านการร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือร่วมกับภาคประชาชน อาทิ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางภาคประชาชนอยากให้มีการศึกษาอีก ก็เป็นกระบวนการไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมานาน ถ้าอ่านสาระกฎหมายนี้ดีๆ ทุกอย่างออกมาเพื่อปกป้องคนไทย ไม่ได้ออกมาเพื่อทำให้เป็นอันตราย แต่ถ้าเห็นว่ายังมีข้อห่วงใยเรื่องไหนอยู่ก็สามารถเสนอเพิ่มเติมได้ เพราะยังต้องพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีก อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ไปหามาตรการดูแลเรื่องนี้แล้ว ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ถ้าร่างกฎหมายใหม่อนุญาตให้นำเข้าหรือทำอะไรก็ตาม แต่หากมีการนำมาเป็นอาหารก็ต้องติดฉลากให้ผู้บริโภคทราบ และต้องมีระบบประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ทำมาจากพืชหรือสัตว์จีเอ็มโอ ก่อนอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร โดยออกเป็นกฎหมายลูกหรือประกาศต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ดังนั้นต้องดูว่า สนช.จะพิจารณาอย่างไร อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ประเทศไทยนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดจีเอ็มโอบางสายพันธุ์เมื่อหลายปีก่อน อย.ก็ออกประกาศตามเรื่องการกำหนดให้ติดฉลากให้ชัดเจนว่าอาหารประเภทใดบ้างที่มาจากพืชจีเอ็มโอ ขณะเดียวกันกระทรวง

เองก็ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าข้าวโพดบางสายพันธุ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องดูว่ากฎหมายใหม่จะอนุญาตสัตว์และพืชประเภทไหนบ้าง ในส่วนของ อย.ก็เฝ้าระวังและห่วงใยผู้บริโภคตลอด “ทั่วโลกมีทั้งกระแสเห็นด้วยและคัดค้าน ต้องดูว่ามาตรการออกมาว่าจะสามารถทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นตรงกันหรือไม่ คนคัดค้านก็กลัวว่าจะมีปัญหาผูกขาดพันธุ์พืชและการหลุดออกไปยังสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่ อย.ก็ต้องดูเรื่องฉลากและความปลอดภัยเป็นหลัก เรื่องนี้ต้องดูระยะยาวเพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ตอบยาก” นพ.บุญชัยกล่าว และว่า จากการศึกษาในหลายประเทศพบว่ามีหลายแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางประเทศในยุโรปคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการทำจีเอ็มโอ บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้มีอาหารประเภทนี้ได้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่งอนุญาตการตัดแต่งพันธุกรรมของปลาแซลมอน ใน 2 ปีนี้ อาจจะมีปลาแซลมอนจีเอ็มโอในตลาดอเมริกา ดังนั้นเรื่องนี้มีความเห็นหลากหลาย จึงค่อนข้างพูดคุยยาก

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิ

ชีววิถี (ไปโอไทย) กล่าววาทณ์วันที่ 9 ธันวาคม เครือข่ายเกษตรกร ผู้บริโภค และประชาชนไม่เอาจีเอ็มโอ จะนัดหมายกันเพื่อเดินทางไปร่วมตัวกันบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ประตูหน้าสำนักงาน ก.พ. ว่าล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่าได้ประสานกับทีมงานของนายก รัฐมนตรีแล้ว โดยตั้งใจจะไปชุมนุมกันในเชิงสัญลักษณ์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชะลอการนำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ

พ.ศ.... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและ ครม.เห็นชอบไว้ก่อน โดยขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบด้วยฝ่ายรัฐและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายฉบับนี้ เข้าไปร่วมให้ความเห็นและพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาจากร่างกฎหมายใหม่ ก่อนหน้านี้เคยเสนอให้เปิดเป็นเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นายวิฑูรย์กล่าวว่า มีสมาชิก สนช.บางส่วนติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้ตนและเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบเข้าไปให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่ 8 ธันวาคม เนื่องจากสมาชิกบางส่วนยังไม่ทราบรายละเอียดของร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 ธันวาคม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ได้ประสานมาขอให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าไปหารือร่วมกัน

“ที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐทั้งตั้งด้วยถ้อยคำหลายหน่วยงาน แต่ก็ไม่มีการแก้ไข ร่างกฎหมายดังกล่าวมีข้อห่วงหลายแห่ง เช่น การให้อำนาจรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด จากนั้นคณะกรรมการดังกล่าวก็สามารถมอบอำนาจให้หน่วยงานไหนก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลเพียงหน่วยงานเดียว ถือเป็นกรมมอบอำนาจอย่างเต็มที่โดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจเลย” นายวิฑูรย์กล่าว และว่า นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังกำหนดโทษโดยมีข้อห่วงโดยกรณีเกิดความเสียหาย คนทำผิดต้องรับผิดชอบทางแพ่ง แต่กลับเขียนยกเว้นไว้ในกรณีเหตุสุดวิสัย ถือเป็นกรณีเปิดช่องโหว่ต่างจากในประเทศอื่นๆ ยกเว้นให้เพียงกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงครามเท่านั้น